

Số: 36/BC- BPC

Đắk Glei, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Công văn số 37/TTHĐND-CV, ngày 24/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 75/BC-CCTHADS, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện (CCTHADS) về công tác THADS 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của CCTHADS huyện, báo cáo phản ánh cơ bản đầy đủ kết quả, ưu điểm trên các mặt công tác của ngành. Thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong công tác; quan tâm công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

CCTHADS huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bám sát, thực hiện các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 do cấp trên giao, duy trì tốt hoạt động theo quy chế. Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

- Công tác thụ lý, ban hành quyết định, gửi quyết định thi hành án cơ bản được kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc xác minh phân loại án đảm bảo kịp thời, chính xác đối với các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

Các chỉ tiêu được giao của ngành về việc, về tiền có điều kiện thi hành đã thực hiện đạt kết quả: 67 việc/917.328.000 đồng; đã thi hành xong hoàn toàn 57 việc/693.974.000 đồng. Các khoản thu nộp cho ngân sách Nhà nước giải quyết được 33/35 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 94,28%, với số tiền thu được là 93.517.000 đồng.

Công tác bảo quản tài sản, kê biên, bán đấu giá tài sản, xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn

thư khiếu nại, tố cáo, của các cơ quan, tổ chức, công dân đã được đơn vị chỉ đạo thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định; công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chú trọng; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự luôn được tăng cường.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban pháp chế thống nhất với đánh giá của Chi cục THADS về những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 75/BC-CCTHADS, ngày 09 tháng 6 năm 2022 và không có ý kiến gì thêm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ban đề nghị CCTHADS huyện quan tâm một số nội dung sau:

- Tiếp tục lãnh đạo ngành tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, Nghị quyết số 85/NQ-BCSD; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị về tăng cường công tác THADS.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị. Thực hiện đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; Thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án, ra quyết định thi hành án đúng quy định đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thi hành.

Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 xem xét./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- CCTHADS huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Đình Quốc Kiên